



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวกาญจนา วิชัยโคตร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๑๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๑๐)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๒	นางวารุณี ฉ่ำตะคุ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๕๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๕๙)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางวารุณี ฉ่ำตะคุ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๕๙ )

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๗)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๗)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๗)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๑๘๒๑๗๙
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒
๓. อื่น ๆ (ระบุ)..... .....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางวารุณี ฉ่ำตะคุ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๕๙)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน แผนการสอนฉีดยา Interferon

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร  
สำนักงานแพทย์ กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะตับอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสบีและซี เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้บางคนอาจจะดำเนินโรคเป็นตับแข็งและมะเร็งตับในที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ ประเทศไทยมีประชากรที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี และคนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซีเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบนิดเรื้อรังถึงร้อยละ ๖๐ - ๗๐ ของผู้ป่วยจากสถิติผู้ป่วยโรคตับและทางเดินอาหาร ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิรินธรพบว่ามีปริมาณมากขึ้น ปี ๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ มีจำนวนผู้ป่วย ๑,๔๒๒ ราย, ๓,๘๘๘ราย, ๔,๔๒๐ ราย เรียงตามลำดับ ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซีส่วนใหญ่ไม่มีอาการแสดง แยกอาการจากคนปกติไม่ได้ การตรวจพบ HBsAg positive บ่งบอกว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีหรือพบ Anti HCV บ่งบอกว่าเป็นไวรัสตับอักเสบซี เมื่อแพทย์ตรวจพบและวินิจฉัยเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี แพทย์ต้องตรวจ ALT ในเลือดเพิ่ม ถ้าสูงกว่าปกตินานเกินกว่า ๖ เดือนถือว่าเป็นโรคตับอักเสบนิดเรื้อรัง แพทย์มีแนวทางในการรักษาคือพิจารณาให้ยาต้านไวรัส เพื่อลดภาวะตับถูกทำลายมากขึ้นจนกลายเป็นโรคตับแข็งและเป็นมะเร็งตับได้ ปัจจุบันห้องตรวจอายุรกรรมมีแพทย์เฉพาะทางโรคตับและทางเดินอาหาร เริ่มรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ด้วยยา Interferon ร่วมกับยา Ribavirin ยา Interferon เป็นยาที่เริ่มนำมาใช้ในโรงพยาบาลสิรินธรครั้งแรก ต้องมีการฉีดห่างกันทุกอาทิตย์ ติดต่อกันนาน ๔ - ๖ เดือนและเป็นยาที่ผู้ป่วยยังไม่เคยฉีดมาก่อน ผู้ป่วยขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว และ ฉีดยา Interferon ประกอบกับยามีราคาแพง ใช้เวลาในการรักษานาน พยาบาลห้องตรวจอายุรกรรมมีบทบาทสำคัญในการสอนสุขศึกษาวิธีฉีดยา การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยให้ถูกต้อง เพื่อให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเน้นให้ผู้ป่วยฉีดยาให้ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ตรงตามเวลา การเก็บรักษา ยา การสังเกตอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น อาการอันตรายที่ควรมาพบแพทย์ เนื่องจาก พยาบาลห้องตรวจอายุรกรรมยังขาดความรู้ความเข้าใจในการฉีดยา Interferon เป็นปัญหาที่ทำให้ผู้ขอรับการประเมินเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีหรือซี จึงเริ่มศึกษาเข้าร่วมอบรมเฉพาะทางด้านนี้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ทบทวนความรู้กับแพทย์เฉพาะทางโรคตับและทางเดินอาหาร คือ นายแพทย์จิระเดช ไชยราและแพทย์หญิงปิติญา รุ่งภูวภัทร ได้ทำแผนการสอนเรื่องการสอนฉีดยา

Interferon พร้อมทำคู่มือปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาชั้น โดยทำแผนการสอนเรื่องการสอนฉีดยา Interferon ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป้าหมายเป็นผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ที่ได้รับการรักษาด้วยยา มี จำนวน ๕ ราย โดยให้ความรู้เรื่องการฉีดยา Interferon จัดกิจกรรมการสอนรายเดี่ยว มีการประเมินความรู้ก่อนและหลังการสอน ใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันโดยแบบประเมินความรู้ชุดนี้ร่วมกับแพทย์เฉพาะทาง ใช้เวลาการสอน ๓๐ นาที แผนการสอนมี กระบวนการสื่อสารและการสาธิตวิธีการปฏิบัติ โดยเริ่มต้นการชี้แจง ความสำคัญวัตถุประสงค์ มีการตรวจสอบความรู้และความเข้าใจ จากนั้นเริ่มเข้าสู่กระบวนการสอน อธิบายครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอน สาธิตสอนแสดงในแต่ละขั้นตอน ตรวจสอบความเข้าใจของผู้ป่วยและผู้ดูแลให้ฝึกปฏิบัติให้ดู กล่าวชมเชยเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง แก้ไขข้อบกพร่องถ้ามี ตรวจสอบซ้ำ จนปฏิบัติถูกต้อง ทำแบบประเมินความรู้อีกครั้ง หลังได้รับการสอน พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๘๐ มีการติดตามผู้ป่วยหลังการสอนโดยเวชระเบียนผู้ป่วย สามารถฉีดยาเองได้อย่างถูกต้อง มาตรวจรักษาตามนัด และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

**๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น**

ชื่อข้อเสนอ คู่มือการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี หรือซี ที่ได้รับการรักษาด้วยยา วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีคู่มือการสอนฉีดยา Interferon ที่ถูกต้อง
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวถูกต้อง ขณะได้รับการรักษาด้วยยา Interferon
๓. หน่วยงานผู้ป่วยนอกอายุรกรรมมีสื่อการสอนเรื่องการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี หรือ ซี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความรู้และสามารถฉีดยาได้ถูกต้อง
๒. ผู้ป่วยได้รับประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น จากการรักษาด้วยยา Interferon
๓. บุคลากรหน่วยงานผู้ป่วยนอกอายุรกรรมใช้คู่มือการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี หรือ ซี ใน การสอนผู้ป่วยเป็นแนวทางเดียวกัน